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ประเด็นในการมสีว่นรว่ม 
  นายประเสรฐิ  พงษธ์รีมิตร  นายกเทศมนตรีเมอืงบ้านไผ ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ เรื่อง
ต่างๆ ดังนี้ 

1. เรื่องไฟไหม้ที่บ้านเกิ้ง ประมาณ 03.00 น. บริเวณทางไปฐานยิงบั้งไฟ เป็นบ้านไม้เก่า 2 หลัง 
หลังได้ตรวจสอบแล้วทราบว่าเกิดจากการที่มีกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปมั่วสุมกันแล้วไม่ได้ดับไฟ โดยตอนนี้ยังไม่รู้ว่าทั้ง 
2 หลัง นั้นเป็นของใครและยังอยู่นอกเขตทำการของเทศบาลฯอีกด้วย จึงขอประสานให้ทางหัวหน้าสำนัก
ปลัดเทศบาลได้ตรวจสอบดูเพื่อทางเทศบาลฯจะสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง 

2. แจ้งเรื ่องนายอำเภอคนเดิมของอำเภอบ้านไผ่หลังจากจบงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ก็ได้ย้ายไปดำรง
ตำแหน่งที่อำเภอบ้านแฮด และได้มีนายอำเภอคนใหม่ คือ นายกองโท  พิชัย วันตา ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน 
ซึ่งย้ายมาจากอำเภอหนองเรือ  

3. เรื่องยาเสพติด ทางนายอำเภอโดยได้รับมอบนโยบายจากผู้ว่าฯ และสั่งการส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงานต่าง ๆ ให้กำชับเรื่องของยาเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะในเขตชุมชน หมู่บ้าน จึงขอความร่วมมือ
ผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นได้ร่วมช่วยสอดส่องและให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

4. เรื่องการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ได้มีการซักซ้อมสั่งการเรื่องปัญหาภัยแล้ง มีการก่อสร้าง
ฝายแกนดินซีเมนต์ ซึ่งในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ตอนนี้มีจำนวน 3 แห่ง ต่อไปจะมีการขยายผลและจัดทำเพิ่มขึ้น
อีก เป็นการจัดการน้ำระดับต้นน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ ในส่วนของชุมชนให้หาภาชนะรองรับน้ำไว้เพื่อน้ำขาดแคลน 

วันที่  5  กุมภาพันธ์  2567  เวลา 08.30 น. 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็น 
ประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชน องค์กรเครือข่าย 
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามโครงการประชุมประจำเดือน
องค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ
ให้กับคณะกรรมการชุมชน องค์กรภาคีเครือข่ายได้รับทราบ 
และเป็นเวทีในการรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน
ในแต่ละพื้นที่รวมทั้งเป็นการชี้แจง  ตอบข้อซักถาม ติดตาม
การดำเนินงานต่างๆตามภารกิจของเทศบาล ณ หอประชุม
ประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 



หน้า 2 จาก 10 
 

5. เรื่องการรณรงค์สมหมวกกันน็อค การทำกองทุนหมวกกันน็อคระดับหมู่บ้านและชุมชน โดยมอบ
ให้ทางคณะกรรมการชุมชนหรือหมู่บ้านทำเอาไว้เป็นส่วนกลาง เมื่อประชาชนในชุมชนหรือหมู่บ้านต้องมีการ
เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์แต่ไม่มีหมวกกันน็อคใส่ก็สามารถมาหยิบยืนได้ที่ทำการของกองทุนได้ 

6. เรื่อง PM 2.5 และการเฝ้าระวังไฟป่า การเผาในที่โล่ง ซึ่งจะให้ทางสำนักปลัดอธิบายในส่วนของ
วาระถัด ๆ ไป 

7. เรื่องการสร้างความมั้นคงทางอาหาร มีนโยบายที่จะให้ปลูกไม้ผลที่สามารถกินได้ ซึ่งได้มีการเริ่มทำ
นำร่องแล้วที่ อำเภอภูเหล็ก ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจะปลูกในพ้ืนที่ ๆ อปท. แห่งนั้น ๆ กำหนดพื้นที่
ละ 1 จุด ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่คาดว่าจะปลูกบริเวณ เขต 3  

8. เรื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชชาชนที่ค้างจ่ายค่าไฟฟ้าเกิน 3 เดือน จะถูกตัดไฟฟ้าและ
ถอดหมอแปรงไฟฟ้าออก แต่อาจมีข้อยกเว้นถ้าบ้านนั้นมี ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ โดยชุมชนสำรวจ
มาแล้วแจ้งมายังกองสวัสดิการสังคมเพ่ือนำเรื่องส่งกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป หรือสามารถไปดำเนินการเอง
เลยก็ได้และให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่โทรมาแจ้งเรื ่องการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าโดยวางเงินประกัน ขออย่าให้
หลงเชื่อ ถ้าเจอเหตุการณ์นี้ขอให้สอบถามเลขประจำตัวของพนักงานการไฟฟ้า 6 หลัก รวมถึงมิจฉาชีพรูปแบบ
ต่าง ๆ ด้วย 

 
จำนวนของผู้มีส่วนร่วม 
   มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 120 คน  ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน

เทศบาล ประธานกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ ่

 
ผลจากการมีส่วนร่วม 
   เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ

ของเทศบาลที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จึงขอให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทศบาลไปพร้อมกัน 

 
การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 

จากการประชุม ฯ ครั้งที่ 5/2567 ได้มีข้อหารือ  ดังนี้ 
1. ประชาชนได้สอบถามเรื่องโครงการแว่นสายตา /ปัญหาขยะ/ปัญหาการนำสุนัขมาปล่อย  
    - นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องโครงการ

แว่นตา ตัวแว่นจะได้ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 นี้ และจะมีการแจ้งวันรับอีกทีผ่านทางประธาน
เครือข่าย 

    - นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ขอฝากคณะกรรมการชุมชนผ่านที่
ประชุมเรื่องของการทิ้งขยะจากการที่มีผู้คนภายนอกเขตได้เข้ามาทิ้งขยะและเผาทำลาย จึ งขอความร่วมมือ
ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ถ้าพบเห็นรถเข้ามาทิ้งขยะให้ถ่ายรูปทะเบียนไว้เพราะกำลังตามจับกันอยู่ รวมถึงเรื่องการ
เอาสุนัขมาปล่อยในพ้ืนที่ด้วย 
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2. ประชาชนได้สอบถามรายละเอียดการซ่อมแซมบ้าน ของ พอช. 
    - นางสาวภัทราวรรณ  เกิดพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

กองสวัสดิการสังคม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ เรื่องการซ่อมแซมบ้านของ พอช. โดยให้งบหลังละ 
20,000 บาท โดยต้องเป็นบ้านของ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจนและมีรายได้น้อย ซึ่งต้อง
รวบรวมข้อมูลและเอกสารให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โดยให้ทำประมาณค่าใช่จ่ายวัสดุที่ใช้
ไปพร้อมกันซึ่งต้องแนบเอกสารที่ใช้ไปด้วยพร้อมกันคือ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่ายผู้
ขอรับการช่วยเหลือพร้อมตัวบ้านและบริ้วณในตัวบ้านที่ต้องการซ่อมแซม โดยให้โควต้ามา 30 หลัง โดยบ้าน
หลังนั้น ต้องมีโฉนด ไม่อยู่ในที่ดินบุกรุก บ้านเช่าเจ้าของบ้านต้องยินยอม 

3. ประชาชนได้สอบถามเรื่องโครงการเรารักบ้านไผ่ 
    - นางสาวภัทราวรรณ  เกิดพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

กองสวัสดิการสังคม ได้แจ้งกับท่ีประชุมเกี่ยวกับ โครงการเรารักบ้านไผ่ โดยจัดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 
ปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมสูงวัยทาเล้นท์ ให้ได้มาแสดงความสามารถพิเศษของตนเอง โดยจะรับสมัครทั้งแบบ
เดี่ยวและทีมรวมกันไม่เกิน 15 คนหรือทีม ถ้าเป็นทีมทีละไม่เกิน 5 คน โดยเงินรางวัลที่ 1 อยู่ที่ 3,000 บาท 
เงินรางวัลที่ 2 อยู่ที่ 2,000 บาท เงินรางวัลที่ 3 อยู่ที่ 1,000 บาท และสำหรับผู้เข้าร่วมอยู่ที่ 500 บาท 
เป็นรางวัลชมเชย และมีกิจกรรมบ้านไผ่แดนซ์ของเด็ก ๆ โดยรับสมัครถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 

4. นายวันชัย  สอนอินทร์ ประธานชุมชน บ.ข.ส. ได้แจ้งผ่านที่ประชุมขอให้ทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
ช่วยเข้าไปติดตั้ง ป้ายซอยประภัสพัฒนา ซอย 1 หลังร้านศิริบุ๊ค และ ป้ายห้ามจอดรถขวางซอย ตรงข้ามร้าน
บ้านไผ่การไฟฟ้า 

  - ผู้บริหารได้สั่งการให้กองช่างสำรวจและดำเนินการติดตั้งป้ายโดยให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย
จราจร 

5. นางสมศรี  จ้อยสอดดง ประธานชุมชนยิ่งยง ได้แจ้งผ่านที่ประชุมขอให้ทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องช่วย
เข้าไปติดตั้ง ป้ายห้ามทิ้งขยะ บริเวณถนนตรงข้ามซอยยิ่งยง 15 เพราะมีคนชอบนำต้นไม้ที่ตัดไปทิ้งแล้วเผา
ทำลาย 

- ผู้บริหารได้สั่งการให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการสำรวจและดำเนินการติดตั้งป้าย
ห้ามทิ้งขยะ 
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สรปุรายงานผลการดำเนนิงาน ตามโครงการประชมุประจำเดอืนองค์กรภาคประชาชน  

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2567  
วนัจนัทรท์ี่  5  กมุภาพนัธ ์ 2567  เวลา 08.30 น. 

ณ หอประชมุประชาเมอืงไผ ่เทศบาลเมอืงบ้านไผ่ 
********************************************************************************** 

1. ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบาย จังหวัดขอนแก่น/ แจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะผู้บริหาร 
               นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้

ชี ้แจง ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบายของจังหวัดขอนแก่นในที่ประชุม ให้หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน
เทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทุกท่าน 
ไดท้ราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 เรื่องไฟไหม้ที่บ้านเกิ้ง ประมาณ 03.00 น. บริเวณทางไปฐานยิงบั้งไฟ เป็นบ้านไม้เก่า 2 หลัง 
หลังได้ตรวจสอบแล้วทราบว่าเกิดจากการที่มีกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปมั่วสุมกันแล้วไม่ได้ดับไฟ โดยตอนนี้ยังไม่รู้ว่าทั้ง 
2 หลัง นั้นเป็นของใครและยังอยู่นอกเขตทำการของเทศบาลฯอีกด้วย จึงขอประสานให้ทางหัวหน้าสำนัก
ปลัดเทศบาลได้ตรวจสอบดูเพื่อทางเทศบาลฯจะสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง 

1.2 นายอำเภอคนเดิมของอำเภอบ้านไผ่หลังจากจบงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ก็ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่
อำเภอบ้านแฮด และได้มีนายอำเภอคนใหม่ คือ นายกองโท  พิชัย วันตา ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน ซึ่งย้ายมา
จากอำเภอหนองเรือ  

1.3 เรื่องยาเสพติด ทางนายอำเภอโดยได้รับมอบนโยบายจากผู้ว่าฯ และสั่งการส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงานต่าง ๆ ให้กำชับเรื่องของยาเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะในเขตชุมชน หมู่บ้าน จึงขอความร่วมมือ
ผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นได้ร่วมช่วยสอดส่องและให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

1.4 เรื่องการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ได้มีการซักซ้อมสั่งการเรื่องปัญหาภัยแล้ง มีการก่อสร้าง
ฝายแกนดินซีเมนต์ ซึ่งในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ตอนนี้มีจำนวน 3 แห่ง ต่อไปจะมีการขยายผลและจัดทำเพิ่มขึ้น
อีก เป็นการจัดการน้ำระดับต้นน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ ในส่วนของชุมชนให้หาภาชนะรองรับน้ำไว้เพื่อน้ำขาดแคลน 

1.5 เรื่องการรณรงค์สมหมวกกันน็อค การทำกองทุนหมวกกันน็อคระดับหมู่บ้านและชุมชน โดยมอบ
ให้ทางคณะกรรมการชุมชนหรือหมู่บ้านทำเอาไว้เป็นส่วนกลาง เมื่อประชาชนในชุมชนหรือหมู่บ้านต้องมีการ
เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์แต่ไม่มีหมวกกันน็อคใส่ก็สามารถมาหยิบยืนได้ที่ทำการของกองทุนได้ 

1.6 เรื่อง PM 2.5 และการเฝ้าระวังไฟป่า การเผาในที่โล่ง ซึ่งจะให้ทางสำนักปลัดอธิบายในส่วนของ
วาระถัด ๆ ไป 

1.7 เรื่องการสร้างความมั้นคงทางอาหาร มีนโยบายที่จะให้ปลูกไม้ผลที่สามารถกินได้ ซึ่งได้มีการ
เริ่มทำนำร่องแล้วที่ อำเภอภูเหล็ก ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจะปลูกในพื้นที่ ๆ อปท. แห่งนั้น ๆ 
กำหนดพ้ืนที่ละ 1 จุด ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่คาดว่าจะปลูกบริเวณ เขต 3 
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1.8 เรื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชชาชนที่ค้างจ่ายค่าไฟฟ้าเกิน 3 เดือน จะถูกตัดไฟฟ้าและ

ถอดหมอแปรงไฟฟ้าออก แต่อาจมีข้อยกเว้นถ้าบ้านนั้นมี ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ โดยชุมชนสำรวจ
มาแล้วแจ้งมายังกองสวัสดิการสังคมเพ่ือนำเรื่องส่งกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป หรือสามารถไปดำเนินการเอง
เลยก็ได้และให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่โทรมาแจ้งเรื ่องการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าโดยวางเงินประกัน ขออย่าให้
หลงเชื่อ ถ้าเจอเหตุการณ์นี้ขอให้สอบถามเลขประจำตัวของพนักงานการไฟฟ้า 6 หลัก รวมถึงมิจฉาชีพรูปแบบ
ต่าง ๆ ด้วย 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

2. แนะนำพนกังานเทศบาลทีม่าดำรงตำแหนง่ใหม่ 
นางสุกัญญา  จันทร์ภักดี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้แนะนำข้าราชการที่ได้มีการโอนมาดำรง

ตำแหน่งใหม่ ณ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ซึ่งมีท้ังหมด 3 คน ประกอบด้วย 
2.1 นางสาวจารุมาศ  เสนาสนิท ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง นักบริหารงานทั่วไประดับต้น สังกัด 

ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โอนมาดำรง
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตั้งแต่วันที่ 
15 มกราคม 2567  

2.2 นายมานะชัย  เทพสุรินทร์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัด สำนักปลัดเทศบาล 
เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โอนมาดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
สังกัด งานบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา กองการ
เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 

2.3 จ่าสิบเอกวรวุฒิ  พิมจ่อง ตำแหน่ง ช่างประจำเครื่องบิน สังกัด ตอนบินลำเลียง กองร้อยบินติด
ลำตัว กองพันบินที่ 21 กรมบินศูนย์การบินทหราบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
โอนมาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ งานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด งานธุรการ ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 
  3.  เรื่อง แจ้งเปิดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 

นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลดัเทศบาล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องแจ้งเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 สืบเนื่องจากทางคณะผู้บริหารโดยการนำของนายก
ฯ ได้กำหนด วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันประชุมสมัยแรก  

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
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4.  เรื่อง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันไฟป่าและการดำเนินการแกป้ัญหาฝุ่นละอองขนาดเลก็
หรือ PM 2.5 

นายเจษฎา  วันดี หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด แจ้งประชาสัมพันธ์กับที่
ประชุมเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันไฟป่าและการดำเนินการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 จาก
หนังสือสั่งการจังหวัดขอนแก่น โดยขอนแก่นเป็น 1 ใน 25 จังหวัด ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้ว่าฯ จึงมีนโยบายให้ทุก
พื้นที่ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดในเขตเมืองจะเป็นการฉีดล้างถนน ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้มีกำหนด
ร่างแผนไว้เรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการในวันที่ 7, 15 และ 29 กุมภาพันธ์ 2567 แต่ถ้าปริมาณฝุ่น PM 2.5 
ไม่ลด ก็อาจจะมีการต่อยอดไปเรื่อย ๆ ซึ่งตอนนี้อำเภอบ้านไผ่ได้รับมลพิษค่อนข้างสูงเป็นระดับต้น ๆ ของ
จังหวัดขอนแก่นจากการเกิดไฟไหม้หลายครั้งโดยเฉพาะการเผาไร่อ้อย จึงขอฝากเรื่องการจุดไฟเพ่ือเผาทำลาย
มีมาตรการจังหวัดขอนแก่นอีกตัวให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับกฎหมาย ผู้ใดมีการจุด การเผา ให้ปรับ 
50,000 บาท และจำคุก และหากเกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถติดต่องานป้องกันได้ที่ เบอร์ 043-272000 

  

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

5. เรื่อง โครงการพระราชดำริทางด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 
น.ส.สนุิษา  แสนโชติ  พยาบาลวชิาชพีปฏบิัตกิาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งให้ที่ประชุม

ทราบเกี่ยวกับ โครงการพระราชดำริทางด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยกรมได้ให้เงิน
อุดหนุนมา 780,000 บาท แบ่งให้ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท โดยทางกองสาธารณสุขฯ ได้แจกเอกสาร
ให้ทางคณะกรรมการชุมชนแล้วซึ่งจะมีตัวโครงการทั้งหมด 3 โครงการและบันทึกข้อตกลงของทั้ง 3 โครงการ 
โดยให้ทางประธานและกรรมการชุมชนไปเซ็นชื่อมาให้ครบทั้ง 3 โครงการพร้อมแนบ สำเนาบัตรประชาชน 
สำเนาหน้าสมุดบัญชีบัญชี(ธนาคารกรุงไทย)ท่ีเขียนว่า โครงการพระราชดำริชุมชน... โดยแนบให้ครบทั้ง 3 ชุด
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง แต่มีบางชุมชนที่กรรมการเปลี่ยนแต่ประธานยังเป็นคนเดิม ถ้าชุมชนไหนมีการ
เปลี่ยนแปลงให้ไปรีบเซ็นชื่อและแนบเอกสารมาเพราะทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำหนังสือเปลี่ ยนแปลงผู้มีอำนาจ
เบิกจ่ายไปทางธนาคารกรุงไทยให้ และขอให้เอกสารทั้งหมดเรียบร้อยและส่งภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 
2567 เพื่อให้ทางกองสาธารณะสุขฯ รวบรวมและดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แต่ละชุมชนต่อไป ส่วนใน
ขั้นต่อไปก็จะมีการแจ้งเป็นระยะ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเรียบร้อยของเอกสารของแต่ละชุมชน หากมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามได้ที่กองสาธารณะสุข ชั้น 2  

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

6. เรื่อง โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะผู้นำและคณะกรรมการชุมชน
และองค์กรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 

นางสาวภัทราวรรณ  เกิดพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
สวัสดิการสังคม ได้แจ้งกับที่ประชุมเกี่ยวกับ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ภาวะผู้นำและคณะกรรมการชุมชนและองค์กรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2567  
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โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมภาวะผู้นำตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และการเสริมสร้าง
เครือข่าย การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และเพื่อศึกษาเรียนรู้เกี ่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรี และองค์กรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ซ่ึงจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 โดย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 จัดการอบรมให้ความรู้ 
เรื่อง การเสริมสร้างภาวะผู้นำ/การสร้างเครือข่าย/การพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ 
และในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 เดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี 
 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

7. เรื่อง โครงการเรารักบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
  นางสาวภัทราวรรณ  เกิดพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
สวัสดิการสังคม ได้แจ้งกับที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการเรารักบ้านไผ่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยจะ
จัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ซึ่งจะมีกิจกรรม 2 
กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมการประกวด “สูงวัยทาเลนท์” และ กิจกรรมการการประกวด “บ้านไผ่แดนซ์” จึงขอ
เชิญชวนทั้ง 39 ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมการต่อไป 
 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

 8. เรื่องอื่น ๆ  
1. ประชาชนได้สอบถามเรื่องโครงการแว่นสายตา /ปัญหาขยะ/ปัญหาการนำสุนัขมาปล่อย  
    - นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องโครงการ

แว่นตา ตัวแว่นจะได้ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 นี้ และจะมีการแจ้งวันรับอีกทีผ่านทางประธาน
เครือข่าย 

    - นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ขอฝากคณะกรรมการชุมชนผ่านที่
ประชุมเรื่องของการทิ้งขยะจากการที่มีผู้คนภายนอกเขตได้เข้ามาทิ้งขยะและเผาทำลาย จึงขอความร่วมมือ
ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ถ้าพบเห็นรถเข้ามาทิ้งขยะให้ถ่ายรูปทะเบียนไว้เพราะกำลังตามจับกันอยู่ รวมถึงเรื่องการ
เอาสุนัขมาปล่อยในพ้ืนที่ด้วย 

2. ประชาชนได้สอบถามรายละเอียดการซ่อมแซมบ้าน ของ พอช. 
    - นางสาวภัทราวรรณ  เกิดพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

กองสวัสดิการสังคม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ เรื่องการซ่อมแซมบ้านของ พอช. โดยให้งบหลังละ 
20,000 บาท โดยต้องเป็นบ้านของ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจนและมีรายได้น้อ ย ซึ่งต้อง
รวบรวมข้อมูลและเอกสารให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โดยให้ทำประมาณค่าใช่จ่ายวัสดุที่ใช้
ไปพร้อมกันซึ่งต้องแนบเอกสารที่ใช้ไปด้วยพร้อมกันคือ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่ายผู้
ขอรับการช่วยเหลือพร้อมตัวบ้านและบริ้วณในตัวบ้านที่ต้องการซ่อมแซม โดยให้โควต้ามา 30 หลัง โดยบ้าน
หลังนั้น ต้องมีโฉนด ไม่อยู่ในที่ดินบุกรุก บ้านเช่าเจ้าของบ้านต้องยินยอม 
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3. ประชาชนได้สอบถามเรื่องโครงการเรารักบ้านไผ่ 
    - นางสาวภัทราวรรณ  เกิดพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

กองสวัสดิการสังคม ได้แจ้งกับท่ีประชุมเกี่ยวกับ โครงการเรารักบ้านไผ่ โดยจัดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 
ปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมสูงวัยทาเล้นท์ ให้ได้มาแสดงความสามารถพิเศษของตนเอง โดยจะรับสมัครทั้งแบบ
เดี่ยวและทีมรวมกันไม่เกิน 15 คนหรือทีม ถ้าเป็นทีมทีละไม่เกิน 5 คน โดยเงินรางวัลที่ 1 อยู่ที่ 3,000 บาท 
เงินรางวัลที่ 2 อยู่ที่ 2,000 บาท เงินรางวัลที่ 3 อยู่ที่ 1,000 บาท และสำหรับผู้เข้าร่วมอยู่ที่ 500 บาท 
เป็นรางวัลชมเชย และมีกิจกรรมบ้านไผ่แดนซ์ของเด็ก ๆ โดยรับสมัครถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 

4. นายวันชัย  สอนอินทร์ ประธานชุมชน บ.ข.ส. ได้แจ้งผ่านที่ประชุมขอให้ทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
ช่วยเข้าไปติดตั้ง ป้ายซอยประภัสพัฒนา ซอย 1 หลังร้านศิริบุ๊ค และ ป้ายห้ามจอดรถขวางซอย ตรงข้ามร้าน
บ้านไผ่การไฟฟ้า 

  - ผู้บริหารได้สั่งการให้กองช่างสำรวจและดำเนินการติดตั้งป้ายโดยให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย
จราจร 

5. นางสมศรี  จ้อยสอดดง ประธานชุมชนยิ่งยง ได้แจ้งผ่านที่ประชุมขอให้ทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องช่วย
เข้าไปติดตั้ง ป้ายห้ามทิ้งขยะ บริเวณถนนตรงข้ามซอยยิ่งยง 15 เพราะมีคนชอบนำต้นไม้ที่ตัดไปทิ้งแล้วเผา
ทำลาย 

- ผู้บริหารได้สั่งการให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการสำรวจและดำเนินการติดตั้งป้าย
ห้ามทิ้งขยะ 

 
ที่ประชุม... รับทราบ 
 
 
 

                                                                            (นายประจวบ  สารกูล) 
                                                                           หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 

                                                               ผู้สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
                                                                                       เดือนกุมภาพันธ์  2567 
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ภาพถ่ายการดำเนนิงานโครงการประชมุประจำเดอืนองคก์รภาคประชาชน  
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2567 

วนัจนัทรท์ี ่ 5  กมุภาพนัธ ์ 2567  เวลา 08.30 น. 
ณ หอประชมุประชาเมอืงไผ ่เทศบาลเมอืงบ้านไผ่ 
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